

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 37.03 อ่อนค่าเล็กน้อย ให้กรอบ 36.90-37.20 จับตาประชุม BOJ วันนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 เม.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เข้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 37.03 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 37.01 บาท/ดอลลาร์ หลังดอลลาร์แข็งค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่เงินเฟ้อลดลงช้า ทำให้นักลงทุนประเมินถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยมีแนวโน้มน้อยลงไปอีก

นอกจากนี้ตลาดยังจับตาดูผลประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ซึ่งคาดการณ์จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยและอาจเข้าแทรกแซงเงินเยนที่อ่อนค่าทำนิวไฮในรอบ 34 ปี

"บาทอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้เล็กน้อย วันนี้หลังรู้ผลประชุมบีโอเจแล้วทิศทางบาทมีโอกาสผันผวน" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงินฯ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.90-37.20 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 155.63 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.64 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0723 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0725 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 37.118 บาท/ดอลลาร์

-รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถตกลงซื้อขายข้าว ลีตแรก ปริมาณ 55,000 ตัน และจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2567

-นายกฯสั่งทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์ เตรียมดูแลปชช.หลังยอดติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นหลังหยุดยาวสงกรานต์ โดยรัฐบาล-ก.สาธารณสุข ยันรพ.ทุกแห่งมี ความพร้อมดูแลผู้ติดเชื้ออย่างดี แนะนำใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัด ตรวจ ATK หากมีอาการคล้ายเป็นหวัด

-จับตาวานนี้เดดไลน์ โครม. ล่าสุด "เศรษฐา-ภูมิธรรม" พบ "ทักษิณ" คาดหย่าศึกโศกธา รทสช. ขณะที่ "พิชัย" ลาออกประธาน กสท. จ่อตั้ง รมว.คลัง ดำเนิน "พปชร." ตามคาดคุมเบ็ดเสร็จกระทรวงเกษตรฯ ขณะที่ว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดง "สุชาติ" กรอกประวัติ ส่วน "จักรพล" รับถูกทาบนั่งโฆษกรัฐบาล

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2567 ขยายตัวเพียง 1.6% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.4% โดยตัวเลข GDP ที่มีการเปิดเผยล่าสุดนี้เป็นการประมาณการครั้งที่ 1

-นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักใกล้เคียงกันต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. หลังเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาส 1/2567 ท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในไตรมาส 1/2567 พุ่งขึ้น 3.4% ซึ่งสูงกว่าในไตรมาส 4/2566 ที่ปรับตัวขึ้น 1.8% ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 3.7% สูงกว่าในไตรมาส 4/2566 ที่เพิ่มขึ้น 2.0%

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 207,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 214,000 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (25 เม.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาด

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (25 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ การที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ขยายตัวต่ำในรอบเกือบ 2 ปียังส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

-นักลงทุนจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันนี้ เพื่อประเมินว่า BOJ จะเข้าแทรกแซงตลาดหรือไม่ หลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี ส่วนสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้